

ภาพถ่ายการประชุมผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมีนาคม  
เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา



ภาพถ่ายกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลลาด อำเภอนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา



วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลตลาด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล พ.ศ. ๒๕๖๖ ” ภายใต้นโยบาย “การไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และลูกจ้างทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม ณ หน้าอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลตลาด เพื่อเป็นประกาศเจตจำนงอย่างชัดเจน ในการไม่ยอมรับการทุจริต คอรัปชันและร่วมกันสร้างวัฒนธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ให้เกิดขึ้นในเทศบาลตำบลตลาด สอดรับกับเจตจำนงของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อต้องการให้คนไทย มีความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งสร้างความสุขให้แก่ประชาชน ในการสร้างความตระหนัก สร้างค่านิยม ซื่อสัตย์สุจริต และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

เทศบาลตำบลตลาด ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะผู้บริหารพนักงานและเจ้าหน้าที่ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีบุคลากรในสังกัด เทศบาลตำบลตลาด ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม โดยมี นายธูป รอดจ้อ หอ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลตลาด เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ๒ กิจกรรมดังนี้ โดย

๑. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรเทศบาลตำบลตลาด รับทราบแนวทาง Dos & Don'ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในเทศบาลตำบลตลาด มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญและของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลูกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริต ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร

๒. กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Dos & Don'ts) ขอควรทำ ขอไม่ควรทำ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Dos & Don'ts) ขอควรทำ ขอไม่ควรทำ

